

หอมมนต์เบเกอรี่จัดโปรโมชั่นลดราคาแฟรน์ไชส์ต้อนรับปีใหม่ 2561



หอมมนต์เบเกอรี่จัดโปรโมชั่นลดราคาแฟรน์ไชส์ต้อนรับปีใหม่ 2561 เอาใจคนงบน้อยลงทุนธุรกิจขายเค้กในตลาดนัดเพียง 1,990 บาท

เค้กหอมมนต์เบเกอรี่เอาใจลูกค้างบน้อย จัดโปรโมชั่นลดราคาแฟรน์ไชส์ต้อนรับปีใหม่ 2561 ดึงพ่อค้า-แม่ค้าตลาดนัดตัดสินใจทำธุรกิจขายเค้กด้วยเงินลงทุนเพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 5,990 บาท พิเศษสำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เท่านั้น

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่แบรนด์“หอมมนต์” เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีพ่อค้า-แม่ค้าและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในอาชีพต่าง ๆ ให้ความสนใจลงทุนซื้อแฟรน์ไชส์หอมมนต์เบเกอรี่จำนวนมาก เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ไม่แพงเหมือนธุรกิจอื่น ๆ มีเงินเพียง 2,590 บาทก็สามารถเปิดร้านขายเบเกอรี่เป็นของตนเองได้ แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีความสนใจแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุน เพราะบางคนเงินลงทุนหลักพันบาทยังถือว่ามากไปต้องไปกู้หรือยืมเพื่อนมาลงทุน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับบุคคลเหล่านี้ บริษัทฯ จึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเอาใจคนงบน้อยโดยเฉพาะ ด้วยการลดราคาแฟรน์ไชส์จากราคาปกติ 2,590 บาท เหลือเพียง 1,990 บาท สำหรับผู้ที่ตัดสินใจสมัครแฟรน์ไชส์กับบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เท่านั้น โปรโมชั่นดังกล่าวถือว่าการต้อนรับปีใหม่และให้ของขวัญพิเศษที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

สำหรับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2561 ด้วยเงินลงทุน 1,990 บาทนี้ ผู้สมัครยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับราคาปกติคือสามารถเปิดร้านขายเบเกอรี่เพื่อสร้างรายได้ทันทีโดยจะได้รับชุดพร้อมขายชุดเค้กและอุปกรณ์การขายประกอบไปด้วย เค้กรสชาติต่าง ๆ จำนวน 10 วง (1 วงมี 10 ชิ้น) ป้ายร้านหอมมนต์เบเกอรี่สำหรับติดหน้าร้าน รวมทั้งกล่องโฟมเก็บความเย็นคุณภาพสูงสามารถเก็บเค้กได้ 20 วง นอกจากนี้แล้วยังมีหม้อไอน้ำสำหรับบูโตะ 1 แพ็ค ซ้อน 1 แพ็ค กล่องพลาสติกสามเหลี่ยมสำหรับบรรจุเค้กพร้อมขายและที่ตักเค้ก ทั้งหมดนี้จะได้รับฟรีพร้อมเป็นเจ้าของสิทธิ์แฟรน์ไชส์ในตลาดนัด ที่สำคัญบริษัทฯ จะมีทีมทำการตลาดในพื้นที่ เพื่อสอนวิธีการขายเค้ก รวมทั้งขั้นตอนการดูแลสินค้าอย่างถูกวิธี

“มั่นใจว่าการโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2561 ด้วยการลดราคาแฟรน์ไชส์ให้ต่ำลงมาอีก จะได้รับความสนใจจากกลุ่มคนที่มียุติได้น้อยและแต่ต้องการมีอาชีพค้าขายเป็นของตนเองเพราะเป็นการลงทุนทำธุรกิจขายเค้กที่เอื้อประโยชน์

ต่อพ่อค้าแม่ค้าหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องผลิตสินค้าเองแต่มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านค้าที่มีคุณภาพสูง รสชาติอร่อย ถูกปากคนไทย ที่สำคัญยอดขายที่ผ่านมายืนยันได้ว่าเค้กหอมมนต์ยังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ เพราะความหลากหลายในตัวสินค้าทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่าย ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีกำไรและประสบความสำเร็จในการลงทุน” นางสาวประภาภรณ์กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมและร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่” m.me/hommonbakery หรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

โทร093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/hommonbakery

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ฟีอาร์บูม จำกัด โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน